



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งได้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรปรากฏดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) สำนักปลัด
เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นายประยูร ห่อทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง
- ไม่มีผู้ผ่านการสอบเลือกสรร

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นางสาวธิดิมา พูนเพิ่ม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง
เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นายอาทิตย์ แก้วหาวงษ์

ตำแหน่ง นักการ สังกัด สำนักปลัด
เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นายสนธยา ชินสอน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นระยะเวลา ๑ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชี และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกลบเลิกเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ขึ้นบัญชีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ไปแล้ว
- (๒) ผู้ขึ้นบัญชีขอสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
- (๓) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว
- (๔) หากภายหลังตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติ
ที่สอบแข่งขันได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) และจะต้อง
ทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญกำหนด โดยในวันทำสัญญาจ้างให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งนำข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบได้ ตั้งแต่ระดับสายงานวิชาการขึ้นไป และเอกสารหลักฐานของผู้ค้าประกันมาทำสัญญาค้าประกันการปฏิบัติงานด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรัชชัย ทองทนต์)

นายกองค้การบริหารสวนต.ป.ล.ส.ระชวัญ